



# ได้อัพเซก๑๑๑๑

ชัยคุ ดร.ฮัยษัม บิน มุฮัมมัด ฮัรฮาน

อดีตอาจารย์ประจำมัธยมอันนะปะเวีย  
และที่ปรึกษาสถาบันอัซซุนนะฮะฮ์

ภาษาไทย

ALSARHAAN.COM

اللغة التايلندية

MAHADSUNNAH.COM

شهر سوال  
เดือนเซาวาล

ชัยค์ ดร.ฮัยษัม บิน มุฮัมมัด ซัรฮาน

อดีตอาจารย์ประจำมัศยิดอันนะบะวีย

และที่ปรึกษาสถาบันอัซซุนนะฮ

เดือนเซาวาล ถือเป็นประตูปานใหญ่ สำหรับความสม่ำเสมอในการแสดงออกซึ่งความเชื่อฟังของบ่าวที่มีต่ออัลลอฮ์ ภายหลังจากสิ้นสุดเดือนรอมฎอน ดังนั้นใครก็ตามที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วหลังจากนั้นเขาได้ติดตามด้วยการถือศีลอด ๖ วันจากเดือนเซาวาล ก็เท่ากับว่าเขาได้ถือศีลอดตลอดทั้งปี

โดยที่ท่านนบี **صلى الله عليه وسلم** ได้อธิบายในเรื่องดังกล่าว ซึ่งท่านกล่าวว่า (( **ผู้ใดที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ดังนั้น ๑ เดือนเท่ากับ ๑๐ เดือน และการถือศีลอดอีก ๖ วันหลังจากอิติลฟีฎร ด้วยสิ่งดังกล่าวเป็นการถือศีลอดครบ ๑ ปี** )) และสิ่งดังกล่าวนี้ จะชดเชยความบกพร่องที่เกิดขึ้นในการถือศีลอดฟัรฎู เมื่อถูกคิดบัญชีในวันกิยามะฮ์ การงานภาคสมัครใจจะมาเสริมความบกพร่องที่มีในการงานภาคฟัรฎูให้มีความสมบูรณ์ขึ้น ดังที่มีระบุอยู่ในหะดีษ

- อนุญาตให้เริ่มทำการถือศีลอด ๖ วันของเดือนเซาวาล โดยเริ่มจากวันที่ ๒ ของเดือนเซาวาลได้เลย เพราะวันอิติลฟีฎรห้ามทำการถือศีลอด
- และอนุญาตให้ถือศีลอด ๖ วันของเซาวาลในวันใดก็ได้ของเดือนเซาวาล ที่มุสลิมมีความต้องการและความดีที่ดีที่สุดคือการริบเร่งกระทำความดี
- อนุญาตให้ถือศีลอดในเดือนเซาวาลอย่างต่อเนื่องหกวัน หรือแยกออกจากกันก็ได้ โดยเรื่องดังกล่าวนี้เปิดกว้าง
- และใครก็ตามที่มีวันศีลอดที่จะต้องชดใช้ให้เขาริบเร่งชดใช้มันภายในเดือนเซาวาล เพื่อริบเร่งไปสู่การทำให้บริสุทธิ์ เนื่องจากเขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับตัวเขา โดยให้เขาเริ่มถือศีลอดชดใช้ก่อนการถือศีลอด ๖ วันในเดือนเซาวาล เพื่อที่จะได้ถือว่าเป็นการติดตามการถือศีลอดรอมฎอน ด้วยการถือศีลอดหกวันของเดือนเซาวาล
- และ**ไม่ถูกต้อง**ที่จะรวมกันระหว่างการถือศีลอดชดใช้ของเดือนรอมฎอนกับการถือศีลอดในเดือนเซาวาล **ด้วยการตั้งเจตนา (เหนียต) เดียวกัน** เพราะถือ

ว่าศีลธรรมงามยังไม่สมบูรณ์ ในขณะที่อนุญาตให้รวมกันระหว่างการถือศีลอด ๓ วันขาว ( อัยยามุลเบฏ / วันที่ ๑๓-๑๔-๑๕ ของเดือนอาหรับ ) กับการถือศีลอดหกวันเขาวาล

- และการทำการแต่งงานที่ดั้น คือในเดือนเขาวาล ท่านหญิงอาอิชะฮ์กล่าวว่า (( ท่านรอซูล ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้แต่งงานกับฉันในเดือนเขาวาล และอยู่กับฉันในเดือนเขาวาล ดังนั้นภรรยาของท่านรอซูล ซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม คนใดหรือ? ที่จะใกล้ชิดกับท่านมากไปกว่าฉัน ))

ดังนั้นจงพยายามเถิดในการที่จะยืนหยัดด้วยการเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ในเดือนรอมฎอน เดือนเขาวาล และในวันอื่นๆ

ท่านอัลหะซัน อัลบัสรี๊ กล่าวว่า แท้จริงอัลลอฮ์ไม่ได้ทรงทำให้การทำงานของผู้ศรัทธามีวาระอายุขัย เว้นแต่ความตายเท่านั้น (ที่จะทำให้เวลาของการงานสิ้นสุดลง) อัลลอฮ์ทรงตรัสว่า

﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ๙๙]

และจงเคารพภักดีพระเจ้าของเจ้า จนกว่าความแน่นอน (ความตาย) จะมาหาเจ้า

